



แผนพัฒนากฎหมาย
กรมการปกครอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนพัฒนากฎหมายของกรมการปกครอง
(ฉบับที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๑ วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกรมการปกครอง

๑.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)

“การบริหารราชการในระดับพื้นที่ที่มีความเข้มแข็ง เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

๑.๒ ค่านิยม (Core Value)

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

๑.๓ พันธกิจ (Mission)

(๑) บูรณาการการบริหารราชการ การปกครองท้องถิ่นที่อำนวยความสะดวก การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน นโยบายรัฐบาล การพัฒนาประเทศ และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

(๒) ปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระดับพื้นที่ ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ

(๓) อำนาจการบังคับใช้กฎหมายในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การอำนวยความสะดวกเป็นภารกิจกรมการปกครอง

(๔) บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนทั่วไป และทะเบียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน

(๕) บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน การบริการ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางให้มีคุณภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างบูรณาการของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างประเทศ

(๖) พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงบนฐานธรรมาภิบาล

(๗) ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของฝ่ายปกครองในการประสานงาน สนับสนุนและการตรวจสอบกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการระดับภูมิภาค

๑.๔ ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

(๑) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ที่มีความเข้มแข็ง

(๒) การรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้สังคมสงบสุข

(๓) การเสริมสร้างความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็งมีเอกภาพ

(๔) การพัฒนาระบบบริการและข้อมูลบุคคลให้ทันสมัย มีคุณภาพ เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ

(๕) การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ยึดหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง

ส่วนที่ ๒ สถานะทางกฎหมายในความรับผิดชอบ

กรมการปกครองเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้รับผิดชอบกฎหมายจำนวนมาก โดยเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติจำนวน ๙๓ ฉบับ และเป็นกฎหมายลำดับรอง อาทิเช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือระเบียบกระทรวง มีจำนวนกว่า ๕๓๐ ฉบับ (ภาคผนวก ก.) โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการสอบสวนและนิติการ ซึ่งมีความเร่งด่วนที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาโดยการแก้ไขปรับปรุงก่อน จำนวน ๘ ฉบับ ประกอบด้วย (๑) พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้

เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ (๒) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ (๓) พระราชบัญญัติควบคุมการเรียไร พุทธศักราช ๒๔๘๗ (๔) พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ (๕) พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค่าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ (๖) พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ (๗) พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ และ (๘) พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

ส่วนที่ ๓ แนวทางการพัฒนากฎหมายของกรมการปกครอง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ ได้กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และกำหนดให้รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้วทุกกรอบระยะเวลา ที่กำหนด โดยให้รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยเพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และมาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย (๑) ได้กำหนดให้มีกลไกให้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กำหนดให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น ซึ่งเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครองด้านการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ยึดหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง เป้าประสงค์ ระบบบริหารจัดการของกรมการปกครองที่คุณภาพเป็นธรรม ทันสมัยและเป็นสากล กลยุทธ์ ปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่ในอำนาจหน้าที่ให้สามารถบังคับใช้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจในปัจจุบัน ประกอบกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายจะต้องประเมินว่า กฎหมายที่ตนรับผิดชอบในการบังคับใช้นั้น หมดความจำเป็น ล้าสมัย หรือไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมหรือไม่ โดยหากประเมินแล้วพบว่ากฎหมายฉบับนั้นยังมีความจำเป็น ไม่ล้าสมัย หน่วยงานจะต้องมีการประเมินต่อไปว่า มาตรการในกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบันบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายหรือไม่ หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต หรือการประกอบอาชีพของประชาชน หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือไม่ ซึ่งหากพบว่ากฎหมายที่ตนรับผิดชอบในการบังคับใช้นั้น หมดความจำเป็น ล้าสมัย หรือไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต หรือการประกอบอาชีพของประชาชน มีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือการบังคับใช้กฎหมายไม่เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายแล้ว หน่วยงานก็จะต้องดำเนินการเพื่อให้มีการยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหรือกระบวนการบังคับใช้กฎหมายนั้นต่อไป อีกทั้ง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ได้กำหนดกรอบแนวทางเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชน ในการเดินทางมาติดต่อราชการด้วยตนเอง และให้เกิดการบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้วางแนวทางในการร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับ มาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้หน่วยงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปนี้ (๑) ควรกำหนดให้ชัดเจนว่าการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาตให้กระทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ในกรณีที่ยังไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง (๒) ไม่ควรกำหนดให้เป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหากข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลซึ่งอยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นข้อมูลซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐทราบอยู่แล้ว และหากจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องกำหนดเช่นนั้น ก็ไม่ควรใช้โทษอาญาแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัตินั้น (๓) ไม่ควรกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตซึ่งไม่ขอรับใบแทนใบอนุญาตที่สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญต้องรับโทษอาญา (๔) ไม่ควรกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบการ ของผู้ได้รับใบอนุญาต เพราะไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์และไม่ควรกำหนดโทษอาญาในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าว หากมีความจำเป็น

อันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะต้องกำหนดเช่นนั้น เพราะผู้อนุญาตมีอำนาจในการตรวจสอบอยู่แล้ว และปกติทั่วไปประชาชนก็ไม่สนใจที่จะดูเอกสารดังกล่าวคงเป็นเรื่องระหว่างผู้อนุญาตและผู้รับใบอนุญาตเท่านั้น (๕) ควรใช้มาตรการซึ่งเป็นการจูงใจให้ดำเนินการ แทนมาตรการบังคับลงโทษ เพื่อมิให้กฎหมายสร้างภาระโดยไม่จำเป็นแก่ประชาชน (๖) มิให้กำหนดให้การไม่อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นความผิดอาญาเนื่องจากไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนในการใช้ดุลพินิจ อีกทั้ง มีความผิดฐานขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาอยู่แล้ว และ (๗) ควรยกเลิกการใช้โทษอาญาในเรื่องที่เป็นทางแพ่งโดยแท้ ส่วนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนในการเดินทางมาติดต่อราชการด้วยตนเอง และให้เกิดการบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ (๑) ให้นำหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาต สถานที่ยื่นคำขอการต่ออายุใบอนุญาต รวมถึง การขอรับใบแทนใบอนุญาตกรณีชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย แล้วแต่กรณี โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อีกวิธีหนึ่ง และให้ถือว่ามิผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นกำหนดไว้ (๒) ให้นำหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการชำระค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต รวมถึงการรับใบแทนใบอนุญาตกรณีชำรุดเสียหายหรือสูญหาย แล้วแต่กรณี โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อีกวิธีหนึ่ง ทั้งนี้ ให้นำหน่วยงานต้องจัดทำใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ด้วย (e-Receipt) และให้ถือว่ามิผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นกำหนดไว้ (๓) ให้นำหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับการลงลายมือชื่อในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นั้น โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๔) ให้นำหน่วยงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแจ้งผลการพิจารณาและการรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) อีกวิธีหนึ่งด้วย ทั้งนี้ การแจ้งผลการพิจารณาและการรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้หน่วยงานดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางดิจิทัล (สพท.) ได้กำหนดแนวทางการจัดส่งผ่านช่องทาง Digital Inbox เพื่อเป็นช่องทางในการรับใบอนุญาต และ (๕) ให้นำหน่วยงานปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าว ให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทนข้อความเดิมในกฎหมาย “ให้ผู้รับอนุญาตเตรียมใบอนุญาตหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถแสดงถึงการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม” ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เทียบเคียงกับเรื่องใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ของกรมการขนส่งทางบก ตามมาตรา ๓๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่บัญญัติว่า “ในขณะที่ขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตอยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว”

โดยแนวทางการพัฒนากฎหมายของกรมการปกครองที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสอบสวนและนิติการ จำนวน ๘ ฉบับ มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์กรมการปกครอง พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๔ การพัฒนากฎหมายในภาพรวมของส่วนราชการ

๔.๑ ระบุชื่อกฎหมายที่จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

๔.๒ ระบุหลักการในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแต่ละฉบับ

๔.๓ ระบุเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแต่ละฉบับ

กรอบนโยบายการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ	ชื่อกฎหมาย	หลักการ	เหตุผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี</p> <p>๓. ยุทธศาสตร์กรมการปกครอง</p> <p>๔. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓</p> <p>๕. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓</p>	<p>๑. พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๙๓</p>	<p>๑. แก้ไขผู้รักษาการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการร่วมกับ นายกรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการแต่เพียงบุคคลเดียว</p> <p>๒. ปรับปรุงคำนิยามศัพท์ให้เหมาะสมชัดเจนมากยิ่งขึ้น</p> <p>๓. กำหนดให้สามารถใช้ภาษาในการโฆษณาได้ทุกภาษา</p> <p>๔. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้โฆษณาให้ชัดเจน</p> <p>๕. ปรับปรุงในเรื่องอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ มากยิ่งขึ้น</p> <p>๗. กำหนดมาตรการลงโทษทางปกครองและทางอาญาเมื่อมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน</p> <p>๘. เพิ่มบทบัญญัติในการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง การพิจารณาอุทธรณ์ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙</p> <p>๙. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)</p> <p>๑๐. กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้มีความเหมาะสม</p>	<p>พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๙๓ เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้วทำให้มีบทบัญญัติหลายประการที่ล้าสมัยและไม่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน</p>	<p>กรมการปกครอง</p>

กรอบนโยบายการ พัฒนากฎหมายของ ส่วนราชการ	ชื่อกฎหมาย	หลักการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	๒.พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุน ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้ เพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐	<p>๑. กำหนดให้นายทะเบียนมีอำนาจในการเก็บอัตลักษณ์ของกระสุนปืนได้</p> <p>๒. กำหนดให้การอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต ให้กระทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นในกรณีที่ต้องมาพบเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบปากคำหรือการพิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อตรวจประวัติอาชญากร</p> <p>๓. ยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ให้ประชาชนยื่นข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นข้อมูลซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐทราบอยู่แล้ว</p> <p>๔. กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตซึ่งไม่ขอรับใบแทนใบอนุญาตที่สูญหายถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญไม่ต้องรับโทษอาญา</p> <p>๕. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการชำระค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต รวมถึงการรับใบแทนใบอนุญาตกรณีชำรุด เสียหายหรือสูญหาย โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อีกวิธีหนึ่ง</p> <p>๖. กำหนดหลักเกณฑ์ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ด้วย (e-Receipt) และให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นกำหนดไว้</p> <p>๗. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับการลงลายมือชื่อในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๘. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแจ้งผลการพิจารณาและการรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)</p> <p>๙. กำหนดให้การแจ้งผลการพิจารณา และการรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์</p>	พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ ระเบิด ดอกไม้เพลิงและ สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นกฎหมายที่ใช้ บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ทำให้มีบทบัญญัติหลาย ประการที่ล้าสมัยและไม่ เหมาะสมสอดคล้องกับ สถานการณ์ในปัจจุบัน	กรมการ ปกครอง

กรอบนโยบายการ พัฒนากฎหมายของ ส่วนราชการ	ชื่อกฎหมาย	หลักการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง Digital Inbox เพื่อเป็นช่องทางในการรับใบอนุญาต		
	๓. พระราชบัญญัติ ควบคุมการเรียไร พุทธศักราช ๒๕๘๗	<p>๑. กำหนดให้กฎหมายว่าด้วยการเรียไรผล บังคับถึงการเรียไรทางระบบสื่อออนไลน์ได้</p> <p>๒. กำหนดนิยามคำว่า “การเรียไร” ให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้นครอบคลุมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนผ่านสื่อ อินเทอร์เน็ต สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโซเชียลมีเดียสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น รวมถึงการสื่อสารในรูปแบบอื่น ๆ</p> <p>๓. กำหนดเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่ขออนุญาต ทำการเรียไรให้มีความเหมาะสม</p> <p>๔. กำหนดเพิ่มบทบัญญัติในการอุทธรณ์ คำสั่งทางปกครอง การพิจารณาอุทธรณ์ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙</p> <p>๕. กำหนดมาตรการลงโทษทางปกครอง และทางอาญาเมื่อมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ปัจจุบัน</p> <p>๖. กำหนดให้การอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทน ใบอนุญาตให้กระทำด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๗. ยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ให้ประชาชนยื่นข้อมูล ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล ของหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นข้อมูล ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐทราบอยู่แล้ว</p> <p>๘. ยกเลิกการใช้โทษอาญาในเรื่องที่เป็น ทางแพ่งโดยแท้</p> <p>๙. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับ การลงลายมือชื่อในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๑๐. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ แจ้างผลการพิจารณาและการรับใบอนุญาต/ หนังสือรับรองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</p>	พระราชบัญญัติควบคุม การเรียไร พุทธศักราช ๒๕๘๗ เป็นกฎหมายที่ใช้ บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ทำให้มีบทบัญญัติหลาย ประการที่ล้าสมัยและไม่ เหมาะสมสอดคล้องกับ สภาวะการณ์ในปัจจุบัน	กรมการ ปกครอง

กรอบนโยบายการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ	ชื่อกฎหมาย	หลักการ	เหตุผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
		<p>หรือในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)</p> <p>๑๑. กำหนดให้การแจ้งผลการพิจารณา และการรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง Digital Inbox เพื่อเป็นช่องทางในการรับใบอนุญาต</p> <p>๑๒. กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตเตรียมใบอนุญาตหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถแสดงถึงการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด</p>		
	<p>๔. พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๕๗๘</p>	<p>๑. ปรับปรุงกฎหมายให้มีการแยกหมวดให้ชัดเจนระหว่างการพนันและการแถมพกลีภัยโขค เนื่องจากลักษณะของการพนันและการแถมพกลีภัยโขคมีลักษณะวิธีการเล่น หรือวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน</p> <p>๒. กำหนดให้การอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต ให้กระทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓. ยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ให้ประชาชนยื่นข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นข้อมูลซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐทราบอยู่แล้ว</p> <p>๔. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการชำระค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต รวมถึงการรับใบแทนใบอนุญาตกรณีชำรุด เสียหายหรือสูญหาย โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อีกริธีหนึ่ง</p> <p>๕. กำหนดหลักเกณฑ์ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ด้วย (e-Receipt) และให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นกำหนดไว้</p> <p>๖. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับการลงลายมือชื่อในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๕๗๘ เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้วทำให้มีบทบัญญัติหลายประการที่ล้าสมัยและไม่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน</p>	<p>กรมการปกครอง</p>

กรอบนโยบายการ พัฒนากฎหมายของ ส่วนราชการ	ชื่อกฎหมาย	หลักการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p>๗. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแจ้งผลการพิจารณาและการรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)</p> <p>๘. กำหนดให้การแจ้งผลการพิจารณาและการรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง Digital Inbox เพื่อเป็นช่องทางในการรับใบอนุญาต</p> <p>๙. กำหนดให้ผู้รับอนุญาตเตรียมใบอนุญาตหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถแสดงถึงการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด</p>		
	๕. พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙	<p>๑. กำหนดให้มีการแก้ไขเกี่ยวกับอายุการต่อใบอนุญาต</p> <p>๒. แก้ไขเพิ่มเติม ม. ๒๕ เพื่อกำหนดให้การไม่อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ไม่เป็นการผิดทางอาญา</p> <p>๓. แก้ไขเพิ่มเติม ม. ๒๗ เพื่อกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตซึ่งไม่รับใบแทนใบอนุญาตที่สูญหาย หรือถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญไม่ต้องรับโทษอาญา</p> <p>๔. กำหนดให้การอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต ให้กระทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๕. ยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ให้ประชาชนยื่นข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นข้อมูลซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐทราบอยู่แล้ว</p> <p>๖. กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตซึ่งไม่ขอรับใบแทนใบอนุญาตที่สูญหายถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญไม่ต้องรับโทษอาญา</p> <p>๗. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการชำระค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต รวมถึงการรับใบแทนใบอนุญาตกรณีชำรุด เสียหายหรือสูญหาย</p>	พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้วทำให้มีบทบัญญัติหลายประการที่ล้าสมัยและไม่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน	กรมการปกครอง

กรอบนโยบายการ พัฒนานโยบายของ ส่วนราชการ	ชื่อกฎหมาย	หลักการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p>โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อีกวิธีหนึ่ง</p> <p>๘. กำหนดหลักเกณฑ์ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ด้วย (e-Receipt) และให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นกำหนดไว้</p> <p>๙. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับการลงลายมือชื่อในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๑๐. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแจ้งผลการพิจารณาและการรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)</p> <p>๑๑. กำหนดให้การแจ้งผลการพิจารณาและการรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง Digital Inbox เพื่อเป็นช่องทางในการรับใบอนุญาต</p> <p>๑๒. กำหนดให้ผู้รับอนุญาตเตรียมใบอนุญาตหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถแสดงถึงการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด</p>		
	<p>๖. พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๕๓๔</p>	<p>๑. ปรับปรุงกฎหมายให้มีการแยกกฎหมายการขายทอดตลาดและการค้าของเก่าออกจากกัน</p> <p>๒. กำหนดให้มีการขอใบอนุญาตค้าของเก่าเฉพาะของเก่าประเภทที่ต้องควบคุมหรือกำกับดูแล</p> <p>๓. กำหนดให้มีคำนิยาม “การขายทอดตลาด” “การค้าของเก่า” และคำนิยามอื่น ๆ ให้ชัดเจนและครอบคลุมกับการประกอบกิจการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำหนดลักษณะพฤติกรรมการค้าขายของผู้ประกอบอาชีพที่ต้องมาขอใบอนุญาตให้ชัดเจน</p> <p>๔. กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบอาชีพขายทอดตลาด</p>	<p>พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๕๓๔ เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ทำให้มีบทบัญญัติหลายประการที่ล้าสมัยและไม่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน</p>	<p>กรมการปกครอง</p>

กรอบนโยบายการ พัฒนานโยบายของ ส่วนราชการ	ชื่อกฎหมาย	หลักการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p>และค่าของเก่าที่เป็นสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ และกำหนดให้ครอบครัวทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลให้สามารถขอใบอนุญาตได้</p> <p>๕. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ และไม่สูงเกินไปสำหรับการบริการประชาชนเพื่อไม่ให้ต้นทุนในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้จะกำหนดให้สอดคล้องกับมูลค่าเงินตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>๖. กำหนดให้ขยายอายุใบอนุญาตจากหมดอายุภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปีที่ออกใบอนุญาต ไปเป็นปีต่อปีนับจากวันที่ออกใบอนุญาต หรืออาจพิจารณาให้ถึง ๓ ปี และใช้วิธีตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ โดยเมื่อยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขออยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาต จนกว่าจะมีคำสั่งถึงที่สุดไม่ต่อใบอนุญาต</p> <p>๗. กำหนดให้มีการโอนใบอนุญาตได้ ในกรณีผู้รับใบอนุญาตถึงแก่ความตายและทายาทประสงค์จะประกอบธุรกิจต่อเพื่อเป็นประโยชน์ของความต่อเนื่องในการประกอบกิจการของครอบครัวและอาจทำให้ใบอนุญาตมีมูลค่าเป็นหลักประกันทางธุรกิจ</p> <p>๘. กำหนดให้ใช้มาตรการบังคับหรือลงโทษทางปกครองแทนโทษอาญาทั้งหมดสำหรับการไม่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพหรือไม่ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๙. กำหนดให้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการ ขั้นตอนการขออนุญาต การยื่นเอกสารหรือหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาต และปรับปรุงกฎหมายให้ครอบคลุมถึงการ</p>		

กรอบนโยบายการ พัฒนานโยบายของ ส่วนราชการ	ชื่อกฎหมาย	หลักการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p>ประกอบอาชีพผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้ผู้ประกอบอาชีพสามารถนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดได้ เช่น การแสดง ใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่</p> <p>๑๐. กำหนดให้ยกเลิกการขออนุญาตค่า ของเก่าบางประเภทหรือชนิดที่มีกฎหมาย หรือมาตรการอื่นในการป้องกันไม่ให้เกิดการ ลักของมาขายหรือรับซื้อของโจรอยู่แล้ว เพื่อลดภาระการขอใบอนุญาตประกอบ อาชีพของประชาชนที่ต้องขอใบอนุญาต จำนวนหลายใบ</p>		
	<p>๗. พระราชบัญญัติ โรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕</p>	<p>๑. แก้ไขบทนิยาม “โรงรับจำนำ” ให้จำนวน เงินที่ให้ปล่อยกู้เพิ่มขึ้นได้แต่ละราย มีจำนวนเงินตามที่กฎกระทรวงกำหนด ไว้ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ</p> <p>๒. แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการ โรงรับจำนำให้ตำแหน่งเป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. แก้ไขระยะเวลาการสิ้นสุดของใบอนุญาต และกำหนดวิธีการในการต่อใบอนุญาต</p> <p>๔. กำหนดให้ผู้จำนำสามารถชำระดอกเบี้ย ณ สถานที่อื่นใดนอกจากโรงรับจำนำ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ โรงรับจำนำประกาศกำหนด</p> <p>๕. แก้ไขเวลาการรับจำนำหรือให้ไถ่ทรัพย์สิน จำนำ โดยห้ามมิให้ผู้รับจำนำกระทำการ ในระหว่างเวลาตั้งแต่ ๒๐.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๘.๐๐ นาฬิกา</p> <p>๖. เพิ่มเติมตัวรับจำนำให้เป็นไปตามแบบที่ กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ตัวรับจำนำต้อง สามารถรับรองระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย</p> <p>๗. กำหนดวิธีการทำลายต้นขี้ตัวจำนำ ตัวรับจำนำที่ใช้แล้ว บัญชีทรัพย์สินหลุดจำนำ บัญชีขี้บเดือน และเอกสารอื่นใดที่ออกตาม ความในพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ</p>	<p>พระราชบัญญัติโรงรับ จำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น กฎหมายที่ใช้บังคับมาเป็น เวลานานแล้วทำให้มี บทบัญญัติหลายประการ ที่ล้าสมัยและไม่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ ในปัจจุบัน</p>	<p>กรมการ ปกครอง</p>

กรอบนโยบายการ พัฒนานกฎหมายของ ส่วนราชการ	ชื่อกฎหมาย	หลักการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p>พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยอนุโลม</p> <p>๘. เพิ่มเติมกรอบการพิจารณาของ คณะกรรมการโรงรับจำนำเกี่ยวกับการพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาต</p> <p>๙. กำหนดให้การขอโอนใบอนุญาตและการ อนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด</p> <p>๑๐. แก้ไขให้ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจแต่งตั้ง เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต เจ้าพนักงาน ตรวจโรงรับจำนำและออกกฎกระทรวง กำหนดอัตราจำนวนเงินในการรับจำนำ และค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย พระราชบัญญัติ และกำหนดกิจการอื่น เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้</p> <p>๑๑. กำหนดให้การอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต ให้กระทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๑๒. ยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ให้ประชาชน ยื่นข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือ ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐหรือเป็น ข้อมูลซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐทราบอยู่แล้ว</p> <p>๑๓. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใน การชำระค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต รวมถึงการรับใบแทน ใบอนุญาตกรณีชำรุด เสียหายหรือสูญหาย โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อีกริธีหนึ่ง</p> <p>๑๔. กำหนดหลักเกณฑ์ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน อิเล็กทรอนิกส์ด้วย (e-Receipt) และให้ถือว่า มีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กฎหมายในเรื่องนั้นกำหนดไว้</p> <p>๑๕. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ สำหรับการลงลายมือชื่อในเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๑๖. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ</p>		

กรอบนโยบายการ พัฒนานโยบายของ ส่วนราชการ	ชื่อกฎหมาย	หลักการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p>แจ้งผลการพิจารณาและการรับใบอนุญาต/ หนังสือรับรองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)</p> <p>๑๗. กำหนดให้การแจ้งผลการพิจารณาและ การรับใบอนุญาต/หนังสือรับรอง อิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง Digital Inbox เพื่อเป็นช่องทางในการรับใบอนุญาต</p> <p>๑๘. กำหนดให้ผู้รับอนุญาตเตรียมใบอนุญาต หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถแสดงถึง การอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบ ได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด</p>		
	<p>๘. พระราชบัญญัติ โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗</p>	<p>๑. แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดประเภท และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขสำหรับโรงแรมที่มีห้องพัก ลักษณะเป็น แพ เต็นท์ บ้านต้นไม้ และสถานที่พักรูปแบบพิเศษอื่น ๆ</p> <p>๒. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนดให้ผู้เข้าพักสามารถลงลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ขณะเข้าพักได้เพื่อกำหนดให้ สามารถลงรายการผู้เข้าพักในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ได้</p> <p>๓. ยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ให้ประชาชนยื่น ข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือ ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ หรือเป็น ข้อมูลซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐทราบอยู่แล้ว</p> <p>๔. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ ชำระค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต การต่อ อายุใบอนุญาต รวมถึงการรับใบแทน ใบอนุญาตกรณีชำรุด เสียหายหรือสูญหาย โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อีกวิธีหนึ่ง</p> <p>๕. กำหนดหลักเกณฑ์ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน อิเล็กทรอนิกส์ด้วย (e-Receipt) และให้ถือ ว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่</p>	<p>พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นกฎหมาย ที่ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน แล้วทำให้มีบทบัญญัติ หลายประการที่ล้าสมัย และไม่เหมาะสมสอดคล้อง กับสภาพการณ์ในปัจจุบัน</p>	<p>กรมการ ปกครอง</p>

กรอบนโยบายการ พัฒนากฎหมายของ ส่วนราชการ	ชื่อกฎหมาย	หลักการ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p>กฎหมายในเรื่องนั้นกำหนดไว้</p> <p>๖. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับการลง ลายมือชื่อในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๗. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ แจ้งผลการพิจารณาและการรับใบอนุญาต/ หนังสือรับรองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)</p> <p>๘. กำหนดให้การแจ้งผลการพิจารณาและ การรับใบอนุญาต/หนังสือรับรอง อิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง Digital Inbox เพื่อเป็นช่องทางในการรับใบอนุญาต</p> <p>๙. กำหนดให้ผู้รับอนุญาตเตรียมใบอนุญาต หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถแสดงถึง การอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบ ได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด</p>		

ส่วนที่ ๕ รายละเอียดการพัฒนากฎหมายรายฉบับ

ชื่อกฎหมาย ๑. พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๓
ผู้รับผิดชอบ

๑. ผู้อำนวยการส่วนงานนิติการ

๒. หัวหน้ากลุ่มพัฒนากฎหมาย ส่วนงานนิติการ

สังกัด สำนักการสอบสวนและนิติการ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๖๙

ชื่อกฎหมาย	กรอบนโยบาย การพัฒนากฎหมาย	หลักการในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
พระราชบัญญัติควบคุม การโฆษณาโดยใช้เครื่อง ขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๓	๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๓. ยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ๔. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๕. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓	๑. แก้ไขผู้รักษาการจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยรักษาการร่วมกับนายกรัฐมนตรี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการแต่เพียง บุคคลเดียว ๒. ปรับปรุงคำนิยามศัพท์ให้เหมาะสมชัดเจนมากยิ่งขึ้น ๓. กำหนดให้สามารถใส่ภาษาในการโฆษณาได้ทุกภาษา ๔. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้โฆษณาให้ ชัดเจน ๕. ปรับปรุงในเรื่องอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ๗. กำหนดมาตรการลงโทษทางปกครองและทางอาญา เมื่อมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ๘. เพิ่มบทบัญญัติในการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง การพิจารณาอุทธรณ์ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ๙. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตและ การออกใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ๑๐. กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้มีความเหมาะสม

ชื่อกฎหมาย ๒. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ. ๒๔๙๐

ผู้รับผิดชอบ

๑. ผู้อำนวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๑
๒. หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย
๓. หัวหน้ากลุ่มพัฒนากฎหมาย ส่วนงานนิติการ

สังกัด สำนักการสอบสวนและนิติการ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๙๐, ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๖๙

ชื่อกฎหมาย	กรอบนโยบาย การพัฒนากฎหมาย	รายละเอียดของกฎหมายและความสอดคล้องกับ กรอบการพัฒนากฎหมาย
<p>พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๓. ยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ๔. มติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๕. มติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. กำหนดให้นายทะเบียนมีอำนาจในการเก็บอัตลักษณ์ ของกระสุนปืนได้ ๒. กำหนดให้การอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ใบแทน ใบอนุญาตให้กระทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้น ในกรณีที่ต้องมาพบเจ้าหน้าที่ให้สอบปากคำหรือการ พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจประวัติอาชญากรรม ๓. ยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ให้ประชาชนยื่นข้อมูลที่อยู่ใน ความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นข้อมูลซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐทราบอยู่แล้ว ๔. กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตซึ่งไม่ขอรับใบแทนใบอนุญาต ที่สูญหายถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญไม่ต้องรับ โทษอาญา ๕. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการชำระ ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต รวมถึงการรับใบแทนใบอนุญาตกรณีชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อีกวิธีหนึ่ง ๖. กำหนดหลักเกณฑ์ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย (e-Receipt) และให้ถือว่ามิผลโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่นเดียวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กฎหมายในเรื่องนั้นกำหนดไว้ ๗. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับการลงลายมือชื่อในเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ๘. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแจ้งผลการ พิจารณาและการรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองโดยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ๙. กำหนดให้การแจ้งผลการพิจารณาและการรับ ใบอนุญาต/หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการ

ชื่อกฎหมาย	กรอบนโยบาย การพัฒนากฎหมาย	รายละเอียดของกฎหมายและความสอดคล้องกับ กรอบการพัฒนากฎหมาย
		จัดส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง Digital Inbox เพื่อเป็นช่องทางในการรับใบอนุญาต

ชื่อกฎหมาย ๓. พระราชบัญญัติควบคุมการเรียไร พุทธศักราช ๒๕๘๗

- ผู้รับผิดชอบ ๑. ผู้อำนวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๒
 ๒. หัวหน้ากลุ่มงานเรียไร ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๒
 ๓. หัวหน้ากลุ่มพัฒนากฎหมาย ส่วนงานนิติการ

สังกัด สำนักงานการสอบสวนและนิติการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๔๔, ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๖๙

ชื่อกฎหมาย	กรอบนโยบาย การพัฒนากฎหมาย	รายละเอียดของกฎหมายและความสอดคล้องกับ กรอบการพัฒนากฎหมาย
พระราชบัญญัติควบคุมการเรียไร พุทธศักราช ๒๕๘๗	๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๓. ยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ๔. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๕. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓	๑. กำหนดให้กฎหมายว่าด้วยการเรียไรผลบังคับถึงการเรียไรทางระบบสื่อออนไลน์ได้ ๒. กำหนดนิยามคำว่า “การเรียไร” ให้มีความเหมาะสมชัดเจนครอบคลุมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น รวมถึงการสื่อสารในรูปแบบอื่น ๆ ๓. กำหนดเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่ขออนุญาตทำการเรียไรให้มีความเหมาะสม ๔. กำหนดเพิ่มบทบัญญัติในการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง การพิจารณาอุทธรณ์ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ๕. กำหนดมาตรการลงโทษทางปกครองและทางอาญาเมื่อมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ๖. กำหนดให้การอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาตให้กระทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ๗. ยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ให้ประชาชนยื่นข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐหรือเป็นข้อมูลซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐทราบอยู่แล้ว ๘. ยกเลิกการใช้โทษอาญาในเรื่องที่เป็นทางแพ่งโดยแท้ ๙. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับการลงลายมือชื่อในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ๑๐. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแจ้งผลการพิจารณาและการรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ๑๑. กำหนดให้การแจ้งผลการพิจารณาและการรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการ

ชื่อกฎหมาย	กรอบนโยบาย การพัฒนากฎหมาย	รายละเอียดของกฎหมายและความสอดคล้องกับ กรอบการพัฒนากฎหมาย
		<p>จัดส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง Digital Inbox เพื่อเป็นช่องทางในการรับใบอนุญาต</p> <p>๑๒. กำหนดให้ผู้รับอนุญาตเตรียมใบอนุญาตหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถแสดงถึงการอนุมัติให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด</p>

ชื่อกฎหมาย ๔. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙

- ผู้รับผิดชอบ ๑. ผู้อำนวยการส่วนการรักษามาตรฐานและระเบียบกฎหมาย ๒ ส่วนการรักษามาตรฐานและระเบียบ ๓
 ๒. หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย ๒ ส่วนการรักษามาตรฐานและระเบียบ ๓
 ๓. หัวหน้ากลุ่มพัฒนากฎหมาย ส่วนงานนิติการ

สังกัด สำนักงานการสอบสวนและนิติการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๕๙, ๐ ๒๓๕๖ ๙๖๖๓, ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๖๙

ชื่อกฎหมาย	กรอบนโยบาย การพัฒนากฎหมาย	รายละเอียดของกฎหมายและความสอดคล้องกับ กรอบการพัฒนากฎหมาย
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙	๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๓. ยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ๔. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๕. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓	๑. กำหนดให้มีการแก้ไขเกี่ยวกับอายุการต่อใบอนุญาต ๒. กำหนดให้การอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ใบแทน ใบอนุญาตให้กระทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ๓. ยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ให้ประชาชนยื่นข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นข้อมูลซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐทราบอยู่แล้ว ๔. กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตซึ่งไม่ขอรับใบแทนใบอนุญาต ที่สูญหายถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญไม่ต้องรับโทษอาญา ๕. กำหนดให้การไม่อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าพนักงาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่เป็นความผิดอาญา ๖. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการชำระค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต รวมถึงการรับใบแทนใบอนุญาตกรณีชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อีกวิธีหนึ่ง ๗. กำหนดหลักเกณฑ์ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย (e-Receipt) และให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่นเดียวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กฎหมายในเรื่องนั้นกำหนดไว้ ๘. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับการลงลายมือชื่อในเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ๙. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแจ้งผลการ พิจารณาและการรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองโดยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ๑๐. กำหนดให้การแจ้งผลการพิจารณาและการรับ ใบอนุญาต/หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการ จัดส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง Digital Inbox เพื่อเป็นช่องทางในการรับใบอนุญาต ๑๑. กำหนดให้ผู้รับอนุญาตเตรียมใบอนุญาตหรือเอกสาร

ชื่อกฎหมาย	กรอบนโยบาย การพัฒนากฎหมาย	รายละเอียดของกฎหมายและความสอดคล้องกับ กรอบการพัฒนากฎหมาย
		ที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถแสดงถึงการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด

ชื่อกฎหมาย ๕ : พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้ำของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔

- ผู้รับผิดชอบ ๑. ผู้อำนวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๔ สำนักการสอบสวนและนิติการ
๒. หัวหน้ากลุ่มงานขายทอดตลาดและค้ำของเก่า ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๔
๓. หัวหน้ากลุ่มพัฒนากฎหมาย ส่วนงานนิติการ สำนักการสอบสวนและนิติการ

สังกัด สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๙๖๔๓, ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๗๕

ชื่อกฎหมาย	กรอบนโยบาย การพัฒนากฎหมาย	รายละเอียดของกฎหมายและความสอดคล้องกับ กรอบการพัฒนากฎหมาย
พระราชบัญญัติควบคุม การขายทอดตลาดและ ค้ำของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔	๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๓. ยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ๔. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๕. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓	๑. ปรับปรุงกฎหมายให้มีการแยกกฎหมายการขาย ทอดตลาดและการค้ำของเก่าออกจากกัน ๒. กำหนดให้มีการขอใบอนุญาตค้ำของเก่าเฉพาะของเก่า ประเภทที่ต้องควบคุมหรือกำกับดูแล ๓. กำหนดให้มีค่านิยาม “การขายทอดตลาด” “การค้ำ ของเก่า” และค่านิยามอื่น ๆ ให้ชัดเจนและครอบคลุมกับ การประกอบกิจการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำหนด ลักษณะพฤติกรรมการค้าขายของผู้ประกอบอาชีพที่ต้อง มาขอใบอนุญาตให้ชัดเจน ๔. กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบ อาชีพขายทอดตลาดและค้ำของเก่าที่เป็นสาระสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ และกำหนดให้ ครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลให้สามารถขอ ใบอนุญาตได้ ๕. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ และไม่สูงเกินไปสำหรับการบริการประชาชนเพื่อไม่ให้ เป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ จะกำหนดให้ สอดคล้องกับมูลค่าเงินตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ๖. กำหนดให้ขยายอายุใบอนุญาต จากหมดอายุภายใน วันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปีที่ออกใบอนุญาต ไปเป็นปีต่อ ปีนับจากวันที่ออกใบอนุญาต หรืออาจพิจารณาให้ถึง ๓ ปี และใช้วิธีตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ โดยเมื่อยื่นคำขอต่อ อายุใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ถือว่าผู้ยื่น คำขออยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาต จนกว่าจะมีคำสั่งถึงที่สุด ไม่ต่อใบอนุญาต ๗. กำหนดให้มีการโอนใบอนุญาตได้ ในกรณีผู้รับ ใบอนุญาตถึงแก่ความตายและทายาทประสงค์จะประกอบ ธุรกิจต่อเพื่อเป็นประโยชน์ของความต่อเนื่องในการ ประกอบกิจการของครอบครัวและอาจทำให้ใบอนุญาตมี

ชื่อกฎหมาย	กรอบนโยบาย การพัฒนากฎหมาย	รายละเอียดของกฎหมายและความสอดคล้องกับ กรอบการพัฒนากฎหมาย
		<p>มูลค่าเป็นหลักประกันทางธุรกิจ</p> <p>๘. กำหนดให้ใช้มาตรการบังคับหรือลงโทษทางปกครอง แทนโทษอาญาทั้งหมดสำหรับการไม่มีใบอนุญาตประกอบ อาชีพหรือไม่ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๙. กำหนดให้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการ ขั้นตอนการขออนุญาต การยื่นเอกสารหรือหลักฐาน การชำระค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาต และปรับปรุง กฎหมายให้ครอบคลุมถึงการประกอบอาชีพผ่านทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์และให้ผู้ประกอบอาชีพสามารถนำระบบ อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดได้ เช่น การแสดงใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่</p> <p>๑๐. กำหนดให้ยกเลิกการขออนุญาตค่าของเก่า บางประเภทหรือชนิดที่มีกฎหมายหรือมาตรการอื่น ในการป้องกันไม่ให้เกิดการลักของมาขายหรือรับซื้อของโจร อยู่แล้ว เพื่อลดภาระการขอใบอนุญาตประกอบอาชีพ ของประชาชนที่ต้องขอใบอนุญาตจำนวนหลายใบ</p>

ชื่อกฎหมาย ๖ : พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๕๗๘

- ผู้รับผิดชอบ**
๑. ผู้อำนวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๔ สำนักการสอบสวนและนิติการ
 ๒. หัวหน้ากลุ่มงานขายทอดตลาดและค้าของเก่า ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๔ สำนักการสอบสวนและนิติการ
 ๓. หัวหน้ากลุ่มพัฒนากฎหมาย ส่วนงานนิติการ สำนักการสอบสวนและนิติการ

สังกัด สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๙๖๔๓, ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๗๕

ชื่อกฎหมาย	กรอบนโยบาย การพัฒนากฎหมาย	รายละเอียดของกฎหมายและความสอดคล้องกับ กรอบการพัฒนากฎหมาย
<p>พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๕๗๘</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๓. ยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ๔. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๕. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ปรับปรุงกฎหมายให้มีการแยกหมวดให้ชัดเจนระหว่างการพนันและการแถมพิกัดเสี่ยงโชค เนื่องจากลักษณะของการพนันและการแถมพิกัดเสี่ยงโชคมีลักษณะวิธีการเล่น หรือวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ๒. กำหนดให้การอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาตให้กระทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ๓. ยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ให้ประชาชนยื่นข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นข้อมูลซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐทราบอยู่แล้ว ๔. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการชำระค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต รวมถึงการรับใบแทนใบอนุญาตกรณีชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อีกวิธีหนึ่ง ๕. กำหนดหลักเกณฑ์ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ด้วย (e-Receipt) และให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่นเดียวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นกำหนดไว้ ๖. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับการลงลายมือชื่อในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ๗. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแจ้งผลการพิจารณาและการรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ๘. กำหนดให้การแจ้งผลการพิจารณาและการรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง Digital Inbox เพื่อเป็นช่องทางในการรับใบอนุญาต ๙. กำหนดให้ผู้รับอนุญาตเตรียมใบอนุญาตหรือเอกสาร

ชื่อกฎหมาย	กรอบนโยบาย การพัฒนากฎหมาย	รายละเอียดของกฎหมายและความสอดคล้องกับ กรอบการพัฒนากฎหมาย
		ที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถแสดงถึงการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ สามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด

ชื่อกฎหมาย ๗ : พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕

- ผู้รับผิดชอบ ๑. ผู้อำนวยการส่วนการรักษาสงบเรียบร้อย ๔ สำนักการสอบสวนและนิติการ
 ๒. หัวหน้ากลุ่มงานขายทอดตลาดและค้าของเก่า ส่วนการรักษาสงบเรียบร้อย ๔
 สำนักการสอบสวนและนิติการ
 ๓. หัวหน้ากลุ่มพัฒนากฎหมาย ส่วนงานนิติการ สำนักการสอบสวนและนิติการ

สังกัด สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๙๖๔๓, ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๗๕

ชื่อกฎหมาย	กรอบนโยบาย การพัฒนากฎหมาย	รายละเอียดของกฎหมายและความสอดคล้องกับ กรอบการพัฒนากฎหมาย
พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕	๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๓. ยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ๔. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๕. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓	๑. แก้ไขบทนิยาม “โรงรับจำนำ” ให้จำนวนเงินที่ให้ ปลดปล่อยกู้เพิ่มขึ้นได้แต่ละรายมีจำนวนเงินตามที่ กฎกระทรวงกำหนดไว้ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ ๒. แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการโรงรับจำนำให้ ตำแหน่งเป็นปัจจุบัน ๓. แก้ไขระยะเวลาการสิ้นสุดของใบอนุญาตและกำหนด วิธีการในการต่อใบอนุญาต ๔. กำหนดให้ผู้จำนำสามารถชำระดอกเบี้ย ณ สถานที่ อื่นใดนอกจากโรงรับจำนำตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการโรงรับจำนำประกาศกำหนด ๕. แก้ไขเวลาการรับจำนำหรือให้ไถ่ทรัพย์สินจำนำ โดยห้ามมิให้ผู้รับจำนำกระทำการในระหว่างเวลาตั้งแต่ ๒๐.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๘.๐๐ นาฬิกา ๖. เพิ่มเติมตัวรับจำนำให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดใน กฎกระทรวง ทั้งนี้ ตัวรับจำนำต้องสามารถรับรองระบบ อิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย ๗. กำหนดวิธีการทำลายต้นขั้วตัวจำนำ ตัวรับจำนำที่ใช้ แล้ว บัญชีทรัพย์สินหลุดจำนำ บัญชีชิงบเดือน และเอกสาร อื่นใดที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยอนุโลม ๘. เพิ่มเติมกรอบการพิจารณาของคณะกรรมการโรงรับ จำนำเกี่ยวกับการพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต ๙. กำหนดให้การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาตให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ประกาศกำหนด ๑๐. แก้ไขให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจ แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานตรวจ โรงรับจำนำและออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราจำนวนเงิน ในการรับจำนำและค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย

ชื่อกฎหมาย	กรอบนโยบาย การพัฒนากฎหมาย	รายละเอียดของกฎหมายและความสอดคล้องกับ กรอบการพัฒนากฎหมาย
		<p>พระราชบัญญัติ และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้</p> <p>๑๑. กำหนดให้การอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ใบแทน ใบอนุญาตให้กระทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๑๒. ยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ให้ประชาชนยื่นข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นข้อมูลซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐทราบอยู่แล้ว</p> <p>๑๓. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการชำระค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต รวมถึงการรับใบแทนใบอนุญาตกรณีชำรุด เสียหายหรือสูญหาย โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อีกริธีหนึ่ง</p> <p>๑๔. กำหนดหลักเกณฑ์ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ด้วย (e-Receipt) และให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นกำหนดไว้</p> <p>๑๕. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับการลงลายมือชื่อในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๑๖. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแจ้งผลการพิจารณาและการรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)</p> <p>๑๗. กำหนดให้การแจ้งผลการพิจารณาและการรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง Digital Inbox เพื่อเป็นช่องทางในการรับใบอนุญาต</p> <p>๑๘. กำหนดให้ผู้รับอนุญาตเตรียมใบอนุญาตหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถแสดงถึงการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด</p>

ชื่อกฎหมาย ๘ : พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

- ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้อำนวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๓
 ๒. หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย ๑ ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๓
 ๓. หัวหน้ากลุ่มงานโรงแรม ๑,๒ ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๓
 ๔. หัวหน้ากลุ่มพัฒนากฎหมาย ส่วนงานนิติการ

สังกัด สำนักงานการสอบสวนและนิติการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๕๙, ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๑๘, ๐ ๒๓๕๖ ๙๖๖๓, ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๗๕

ชื่อกฎหมาย	กรอบนโยบาย การพัฒนากฎหมาย	รายละเอียดของกฎหมายและความสอดคล้องกับ กรอบการพัฒนากฎหมาย
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗	<ol style="list-style-type: none"> ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๓. ยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ๔. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๕. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับโรงแรมที่มีห้องพักลักษณะเป็น แพน เต็นท์ บ้านต้นไม้ และสถานที่พักรูปแบบพิเศษอื่น ๆ ๒. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้ผู้เข้าพักสามารถลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ขณะเข้าพักได้เพื่อกำหนดให้สามารถลงรายการผู้เข้าพักในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ๓. ยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ให้ประชาชนยื่นข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐหรือเป็นข้อมูลซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐทราบอยู่แล้ว ๔. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการชำระค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต รวมถึงการรับใบแทนใบอนุญาตกรณีชำรุด เสียหายหรือสูญหาย โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อีกวิธีหนึ่ง ๕. กำหนดหลักเกณฑ์ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ด้วย (e-Receipt) และให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นกำหนดไว้ ๖. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับการลงลายมือชื่อในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ๗. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแจ้งผลการพิจารณาและการรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ๘. กำหนดให้การแจ้งผลการพิจารณาและการรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง Digital

ชื่อกฎหมาย	กรอบนโยบาย การพัฒนากฎหมาย	รายละเอียดของกฎหมายและความสอดคล้องกับ กรอบการพัฒนากฎหมาย
		Inbox เพื่อเป็นช่องทางในการรับใบอนุญาต ๙. กำหนดให้ผู้รับอนุญาตเตรียมใบอนุญาตหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถแสดงถึงการอนุมัติให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด

ส่วนที่ ๖ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการพัฒนากฎหมายแต่ละฉบับ

ชื่อกฎหมาย ๑. พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๓
ผู้รับผิดชอบ

๑. ผู้อำนวยการส่วนงานนิติการ

๒. หัวหน้ากลุ่มพัฒนากฎหมาย ส่วนงานนิติการ

สังกัด สำนักการสอบสวนและนิติการ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๖๙

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
๑.	ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย และกำหนดประเด็นพร้อม เหตุผลและความจำเป็นที่ จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไข		↔										
๒.	ขออนุมัติหลักการผ่าน ผู้บังคับบัญชาาระดับต้น จนถึงรัฐมนตรีผู้รักษาการ			↔									
๓.	ยกร่างกฎหมาย				↔								
๔.	รับฟังความคิดเห็นจาก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสรุปผลการรับฟัง ความคิดเห็น						↔						
๕.	จัดทำรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นจากการ ตรากฎหมาย							↔					
๖.	เสนอร่างพระราชบัญญัติ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของ กรมการปกครอง								↔				
๗.	เสนอร่างพระราชบัญญัติที่ คณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของกรมการ ปกครองให้ความเห็นชอบ ต่อคณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของ กระทรวงมหาดไทย										↔		

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๘.	เสนอร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของ กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบแล้ว เพื่อขอความ เห็นชอบจาก รองนายกรัฐมนตรี ผู้รับผิดชอบและนำเสนอ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งร่างกฎหมายให้ สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี													↔

ชื่อกฎหมาย ๒. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ. ๒๔๙๐

ผู้รับผิดชอบ

๑. ผู้อำนวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๑
๒. หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย
๓. หัวหน้ากลุ่มพัฒนากฎหมาย ส่วนงานนิติการ

สังกัด สำนักการสอบสวนและนิติการ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๙๐, ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๖๙

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
๑.	ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย และกำหนดประเด็นพร้อม เหตุผลและความจำเป็นที่ จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไข		↔										
๒.	ขออนุมัติหลักการผ่าน ผู้บังคับบัญชาาระดับต้น จนถึงรัฐมนตรีผู้รักษาการ			↔									
๓.	ยกร่างกฎหมาย				↔								
๔.	รับฟังความคิดเห็นจาก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสรุปผลการรับฟัง ความคิดเห็น						↔						
๕.	จัดทำรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นจากการ ตรากฎหมาย							↔					
๖.	เสนอร่างพระราชบัญญัติ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของ กรมการปกครอง								↔				
๗.	เสนอร่างพระราชบัญญัติที่ คณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของกรมการ ปกครองให้ความเห็นชอบ ต่อคณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของ กระทรวงมหาดไทย										↔		

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๘.	เสนอร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของ กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบแล้ว เพื่อขอความ เห็นชอบจาก รองนายกรัฐมนตรี ผู้รับผิดชอบและนำเสนอ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งร่างกฎหมายให้ สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี													↔

ชื่อกฎหมาย ๓. พระราชบัญญัติควบคุมการเรียไร พุทธศักราช ๒๕๘๗

ผู้รับผิดชอบ ๑. ผู้อำนวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๒

๒. หัวหน้ากลุ่มงานเรียไร ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๒

๓. หัวหน้ากลุ่มพัฒนากฎหมาย ส่วนงานนิติการ

สังกัด สำนักงานสอบสวนและนิติการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๔๔, ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๖๙

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
๑.	ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย และกำหนดประเด็นพร้อม เหตุผลและความจำเป็นที่ จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไข		↔										
๒.	ขออนุมัติหลักการผ่าน ผู้บังคับบัญชาาระดับต้น จนถึงรัฐมนตรีผู้รักษาการ			↔									
๓.	ยกร่างกฎหมาย				↔								
๔.	รับฟังความคิดเห็นจาก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสรุปผลการรับฟัง ความคิดเห็น						↔						
๕.	จัดทำรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นจากการ ตรากฎหมาย							↔					
๖.	เสนอร่างพระราชบัญญัติ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของ กรมการปกครอง								↔				
๗.	เสนอร่างพระราชบัญญัติที่ คณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของกรมการ ปกครองให้ความเห็นชอบ ต่อคณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของ กระทรวงมหาดไทย										↔		

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
		๘.	เสนอร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของ กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบแล้ว เพื่อขอความ เห็นชอบจาก รองนายกรัฐมนตรี ผู้รับผิดชอบและนำเสนอ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งร่างกฎหมายให้ สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี											

ชื่อกฎหมาย ๔. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙

ผู้รับผิดชอบ ๑. ผู้อำนวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๓

๒. หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย ๒ ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๓

๓. หัวหน้ากลุ่มพัฒนากฎหมาย ส่วนงานนิติการ

สังกัด สำนักงานสอบสวนและนิติการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๕๙, ๐ ๒๓๕๖ ๙๖๖๓, ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๖๙

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
๑.	ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย และกำหนดประเด็นพร้อม เหตุผลและความจำเป็นที่ จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไข		↔										
๒.	ขออนุมัติหลักการผ่าน ผู้บังคับบัญชาาระดับต้น จนถึงรัฐมนตรีผู้รักษาการ			↔									
๓.	ยกร่างกฎหมาย				↔								
๔.	รับฟังความคิดเห็นจาก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสรุปผลการรับฟัง ความคิดเห็น					↔							
๕.	จัดทำรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นจากการ ตรากฎหมาย							↔					
๖.	เสนอร่างพระราชบัญญัติ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของ กรมการปกครอง								↔				
๗.	เสนอร่างพระราชบัญญัติที่ คณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของกรมการ ปกครองให้ความเห็นชอบ ต่อคณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของ กระทรวงมหาดไทย										↔		

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๘.	เสนอร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของ กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบแล้ว เพื่อขอความ เห็นชอบจาก รองนายกรัฐมนตรี ผู้รับผิดชอบและนำเสนอ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งร่างกฎหมายให้ สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี													↔

ชื่อกฎหมาย ๕ : พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้ำของเก่า พุทธศักราช ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ

๑. ผู้อำนวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๔
๒. หัวหน้ากลุ่มงานขายทอดตลาดและค้ำของเก่า ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๔
๓. หัวหน้ากลุ่มพัฒนากฎหมาย ส่วนงานนิติการ

สังกัด สำนักงานการสอบสวนและนิติการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๙๖๔๓, ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๗๕

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
๑.	ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย และกำหนดประเด็นพร้อม เหตุผลและความจำเป็นที่ จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไข		↔										
๒.	ขออนุมัติหลักการผ่าน ผู้บังคับบัญชาาระดับต้น จนถึงรัฐมนตรีผู้รักษาการ			↔									
๓.	ยกร่างกฎหมาย				↔								
๔.	รับฟังความคิดเห็นจาก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสรุปผลการรับฟัง ความคิดเห็น						↔						
๕.	จัดทำรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นจากการ ตรากฎหมาย							↔					
๖.	เสนอร่างพระราชบัญญัติ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของ กรมการปกครอง								↔				
๗.	เสนอร่างพระราชบัญญัติที่ คณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของกรมการ ปกครองให้ความเห็นชอบ ต่อคณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของ กระทรวงมหาดไทย										↔		

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๘.	เสนอร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของ กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบแล้ว เพื่อขอความ เห็นชอบจาก รองนายกรัฐมนตรี ผู้รับผิดชอบและนำเสนอ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งร่างกฎหมายให้ สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี													↔

ชื่อกฎหมาย ๖ : พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๕๗๘

ผู้รับผิดชอบ

๑. ผู้อำนวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๔

๒. หัวหน้ากลุ่มงานขายทอดตลาดและค้าของเก่า ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๔

๓. หัวหน้ากลุ่มพัฒนากฎหมาย ส่วนงานนิติการ

สังกัด สำนักงานสอบสวนและนิติการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๙๖๔๓, ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๗๕

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
๑.	ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย และกำหนดประเด็นพร้อม เหตุผลและความจำเป็นที่ จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไข		↔										
๒.	ขออนุมัติหลักการผ่าน ผู้บังคับบัญชาาระดับต้น จนถึงรัฐมนตรีผู้รักษาการ			↔									
๓.	ยกร่างกฎหมาย				↔								
๔.	รับฟังความคิดเห็นจาก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสรุปผลการรับฟัง ความคิดเห็น						↔						
๕.	จัดทำรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นจากการ ตรากฎหมาย							↔					
๖.	เสนอร่างพระราชบัญญัติ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของ กรมการปกครอง								↔				
๗.	เสนอร่างพระราชบัญญัติที่ คณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของกรมการ ปกครองให้ความเห็นชอบ ต่อคณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของ กระทรวงมหาดไทย										↔		

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๘.	เสนอร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของ กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบแล้ว เพื่อขอความ เห็นชอบจาก รองนายกรัฐมนตรี ผู้รับผิดชอบและนำเสนอ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งร่างกฎหมายให้ สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี													↔

ชื่อกฎหมาย ๗ : พระราชบัญญัติโรรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕

- ผู้รับผิดชอบ ๑. ผู้อำนวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๔
 ๒. หัวหน้ากลุ่มงานโรรับจำนำ ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๔
 ๓. หัวหน้าฝ่ายโรรับจำนำ
 ๔. หัวหน้ากลุ่มพัฒนากฎหมาย ส่วนงานนิติการ

สังกัด สำนักงานการสอบสวนและนิติการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๙๖๔๓, ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๗๕

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
๑.	ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย และกำหนดประเด็นพร้อม เหตุผลและความจำเป็นที่ จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไข		↔										
๒.	ขออนุมัติหลักการผ่าน ผู้บังคับบัญชาระดับต้น จนถึงรัฐมนตรีผู้รักษาการ			↔									
๓.	ยกร่างกฎหมาย				↔								
๔.	รับฟังความคิดเห็นจาก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสรุปผลการรับฟัง ความคิดเห็น						↔						
๕.	จัดทำรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นจากการ ตรากฎหมาย							↔					
๖.	เสนอร่างพระราชบัญญัติ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของ กรมการปกครอง								↔				
๗.	เสนอร่างพระราชบัญญัติที่ คณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของกรมการ ปกครองให้ความเห็นชอบ ต่อคณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของ กระทรวงมหาดไทย										↔		

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๘.	เสนอร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของ กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบแล้ว เพื่อขอความ เห็นชอบจาก รองนายกรัฐมนตรี ผู้รับผิดชอบและนำเสนอ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งร่างกฎหมายให้ สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี													↔

ชื่อกฎหมาย ๘ : พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

- ผู้รับผิดชอบ ๑. ผู้อำนวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๓
 ๒. หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย ๑ ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๓
 ๓. หัวหน้ากลุ่มงานโรงแรม ๑,๒ ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๓
 ๔. หัวหน้ากลุ่มพัฒนากฎหมาย ส่วนงานนิติการ

สังกัด สำนักงานการสอบสวนและนิติการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๕๙, ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๑๘, ๐ ๒๓๕๖ ๙๖๖๓, ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๗๕

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
๑.	ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย และกำหนดประเด็นพร้อม เหตุผลและความจำเป็นที่ จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไข		↔										
๒.	ขออนุมัติหลักการผ่าน ผู้บังคับบัญชาระดับต้น จนถึงรัฐมนตรีผู้รักษาการ			↔									
๓.	ยกร่างกฎหมาย				↔								
๔.	รับฟังความคิดเห็นจาก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสรุปผลการรับฟัง ความคิดเห็น						↔						
๕.	จัดทำรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นจากการ ตรากฎหมาย							↔					
๖.	เสนอร่างพระราชบัญญัติ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของ กรมการปกครอง								↔				
๗.	เสนอร่างพระราชบัญญัติที่ คณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของกรมการ ปกครองให้ความเห็นชอบ ต่อคณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของ กระทรวงมหาดไทย										↔		

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๘.	เสนอร่างพระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมายของ กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบแล้ว เพื่อขอความ เห็นชอบจาก รองนายกรัฐมนตรี ผู้รับผิดชอบและนำเสนอ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งร่างกฎหมายให้ สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี													↔

ภาคผนวก ก.

รายชื่อกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการหรือรักษาการร่วม)

๑. กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
๒. กฎหมายลำดับรอง
๓. ผู้รักษาการตามกฎหมาย
๔. สำนักที่รับผิดชอบ
๕. ส่วนงาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

ส่วนงานนิติการ
สำนักการสอบสวนและนิติการ
กรมการปกครอง

รายชื่อกฎหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการหรือรักษาการร่วม

ลำดับ	รายชื่อกฎหมาย	รมว. รักษาการ	สำนัก ที่ รับผิดชอบ	ส่วนงาน/ กลุ่มงาน ที่รับผิดชอบ
๑.	<p>กฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. ๒๔๖๓ <u>ระเบียบ</u></p> <p>๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงินของศาลเจ้า พ.ศ. ๒๕๒๐ <u>คำสั่ง</u></p> <p>๑. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๙๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการศาลเจ้า</p> <p>๒. คำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๑๔๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง เกี่ยวกับที่ดินของศาลเจ้า</p>	มท.	สน.บพ.	สทท. (กง.มทท.)
๒.	<p>พระราชกำหนดการกักเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ <u>ประกาศ</u></p> <p>๑. ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนสัญญาหรือข้อตกลงการกักเงิน</p> <p>๓. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดการกักเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗</p>	มท. กค.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๓.	<p>พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ <u>พระราชกฤษฎีกา</u></p> <p>๑. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ บังคับในท้องที่ทุกจังหวัดที่วราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๓๗ <u>กฎกระทรวง</u></p> <p>๑. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗</p> <p>๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗</p> <p>๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗</p> <p>๔. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗</p> <p>๕. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๐๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗</p> <p>๖. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๐๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗</p> <p>๗. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ</p>	มท. กท.	สน.อส.	สยบ. (กง.ยก ,กง.วผ.กพ)

	<p>กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗</p> <p><u>ระเบียบ</u></p> <p>๑. ระเบียบกองอาสารักษาดินแดนว่าด้วย การปลดสมาชิกกองอาสา ดินแดนประเภทประจำกองเป็นประเภทกองหนุน พ.ศ. ๒๕๑๖</p> <p>๒. ระเบียบกองอาสารักษาดินแดนว่าด้วย การลาของสมาชิกกองอาสา รักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๓๘</p> <p>๓. ระเบียบกองอาสารักษาดินแดนว่าด้วย การมอบรางวัลแก่กองร้อยอาสา รักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น พ.ศ. ๒๕๔๗</p> <p>๔. ระเบียบกองอาสารักษาดินแดนว่าด้วย บัตรประจำตัว ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๕๖</p>			
๔.	<p>พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p><u>พระราชกฤษฎีกา</u></p> <p>๑. พระราชกฤษฎีกาลดภาษีรถประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๙</p> <p><u>ประกาศคณะปฏิวัติ</u></p> <p>๑. ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖</p>	มท. คค.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๕.	<p>พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙</p> <p><u>กฎกระทรวง</u></p> <p>๑. กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙</p> <p>๒. กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙</p> <p>๓. กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙</p> <p>๔. กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙</p> <p>๕. กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙</p> <p>๖. กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙</p> <p><u>ประกาศ</u></p> <p>๑. ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับที่ ๑๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒. ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับที่ ๑๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๓. ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับที่ ๑๔๗ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	มท. พณ.	สน.ปท.	สพท. (ก.ง.อก.)
๖.	<p>พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p><u>กฎกระทรวง</u></p> <p>๑. กฎกระทรวงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	มท. กค.	สน.สก.	สอธ. (กท.)

	<p><u>ประกาศ</u></p> <p>๑. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒. ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจทวงถามหนี้</p> <p>๓. ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบและระยะเวลาการชำระค่าปรับตามคำเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๔. ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่ออำนวยความสะดวกในการร้องเรียนและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้</p> <p>๕. ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้</p> <p><u>คำสั่ง</u></p> <p>๑. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๘๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๘๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๓. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๘๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๔. คำสั่งคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการทวงถามหนี้ของผู้ให้สินเชื่อซึ่งเป็นนิติบุคคล</p> <p><u>ข้อบังคับ</u></p> <p>๑. ข้อบังคับคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดและคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๘</p>			
๗.	<p>พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๓</p> <p><u>กฎกระทรวง</u></p> <p>๑. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๓</p> <p>๒. กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พุทธศักราช ๒๕๗๙</p> <p><u>ประกาศ</u></p> <p>๑. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๓</p> <p>๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ยกเว้นการปฏิบัติและผ่อนผันค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าวในบางกรณี</p> <p>๓. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นและการลดหย่อน</p>	มท.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)

	<p>ค่าธรรมเนียมให้คนต่างด้าว ที่ได้รับการกำหนดสถานะคนต่างด้าวเข้าเมือง โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทย</p> <p>๔. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ชาวเขาที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักร</p> <p>๕. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ชาว มอแกนที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักร</p> <p>๖. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าวในบางกรณี</p> <p>๗. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าวในบางกรณี</p> <p>๘. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการรับหรือต่ออายุใบสำคัญประจำตัวให้แก่คนต่างด้าวในบางกรณี</p>			
<p>๘.</p>	<p>พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ (มีการแก้ไข ๒ ครั้ง (๑) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ (๒) ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒)</p> <p><u>พระราชกฤษฎีกา</u></p> <p>๑. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ บังคับในทุกเขตท้องที่นอกเขตเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๙ (ยกเว้นโดยผลของพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔)</p> <p><u>กฎกระทรวง</u></p> <p>๑. กฎกระทรวง การแก้ไขเพิ่มเติม ลบ หรือทำให้ทันสมัยซึ่งข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร และการอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๖</p> <p>๒. กฎกระทรวง กำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๑</p> <p>๓. กฎกระทรวง กำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๔๗</p> <p>๔. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการเกิดหรือการตายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น พ.ศ. ๒๕๕๑</p> <p>๕. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>๖. กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑</p> <p>๗. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔</p> <p>๘. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔</p> <p>๙. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้งเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง พ.ศ. ๒๕๕๑</p> <p>๑๐. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของนาย</p>	<p>มท. กต.</p>	<p>สน.บพ.</p>	<p>สทร. (กง.มรท.)</p>

	<p>ทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๑</p> <p><u>ระเบียบ</u></p> <p>๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๑</p> <p>๒. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>๓. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๓๘</p> <p>๔. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐</p> <p>๕. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗</p> <p>๖. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙</p> <p>๗. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>๘. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๙. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎร ให้แก่บุคคล บนพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๓</p> <p>๑๐. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนและบัตรประจำตัวของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๑๑. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p><u>ประกาศ</u></p> <p>๑. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดทำทะเบียนบ้านและการจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย</p> <p>๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หน่วยงานเอกชนที่จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิด</p>			
๙.	<p>พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐</p> <p><u>กฎกระทรวง</u></p> <p>๑. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐</p> <p>๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐</p> <p>๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐</p>	มท. ศธ.	กช.	กง.บอ.

	<p>๔. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐</p> <p><u>ระเบียบ</u></p> <p>๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสวมเสื้อครุยและประดับเข็มพระปรมาภิไธย พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อีหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น พ.ศ. ๒๕๔๐</p> <p>๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อีหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>๖. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อีหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>๗. ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการใช้สถานที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p><u>ประกาศ</u></p> <p>๑. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการคืนเข็มพระปรมาภิไธยและราคาชดเชย ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙</p> <p><u>คำสั่ง</u></p> <p>๑. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๙๔/๒๕๔๒ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>๒. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๔๓/๒๕๔๓ เรื่อง การปฏิบัติในกาออกบัตร และใช้บัตรประจำตัวกรรมการอิสลาม</p>			
๑๐.	<p>พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗</p> <p><u>ระเบียบ</u></p> <p>๑. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาว่าด้วยการยื่นคำขอโอนนักโทษ และการดำเนินการรับมอบส่งมอบนักโทษ พ.ศ. ๒๕๓๙</p>	มท. กต. กท. ยธ.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๑๑.	พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓	มท.	สน.ปท.	สรท. (กง.สร.)
๑๒.	พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘	มท. กษ. กค.	สน.ปท.	สรท. (กง.สร.)
๑๓.	พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘	มท.	สน.สก.	สรร.๔

	<p>๑๙. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘</p> <p>๒๐. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘</p> <p>๒๑. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘</p> <p>๒๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๘ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘</p> <p>๒๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘</p> <p>๒๔. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘</p> <p>๒๕. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๑ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘</p> <p>๒๖. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘</p> <p>๒๗. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘</p> <p>๒๘. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘</p> <p><u>ระเบียบ</u></p> <p>๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันแข่งม้า พ.ศ. ๒๕๒๔</p> <p>๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันแข่งม้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑</p> <p>๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพนันชนไก่และกัตปลา พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาพิจารณาการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๕๗๘ พ.ศ. ๒๕๓๒</p>			
๑๔.	พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖	มท. กค. กท. ยธ.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๑๕.	พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖	มท.	สน.มน.	
๑๖.	<p>พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐</p> <p><u>กฎกระทรวง</u></p> <p>๑. กฎกระทรวงกำหนดแบบบัญชีทรัพย์สินที่อาจเรียกเกณฑ์ ใบเรียกเกณฑ์หมายเกณฑ์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๙</p>	มท. กท.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๑๗.	<p>พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔</p> <p><u>กฎกระทรวง</u></p> <p>๑. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเช่า</p>	มท. กษ.	สน.ปท.	สบท. (ก.อก.)

	ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมพ.ศ. ๒๕๒๔			
๑๘.	พระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙	มท.	สน.มน.	สปส. (กง.สม.)
๑๙.	พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔	มท. กค.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๒๐.	พระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมในยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗	มท. กค.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๒๑.	พระราชบัญญัติกำหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการทำให้เสียสัมพันธไมตรี ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม พุทธศักราช ๒๔๘๘	มท. กค.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๒๒.	พระราชบัญญัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓ กฎกระทรวง ๑. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓	มท.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๒๓.	พระราชบัญญัติกำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. ๒๕๐๒ (อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล)	มท.	สน.ปท.	สรท. (กง.นป.)
๒๔.	พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวง ๑. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ๔. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ๕. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ๖. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ๗. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ๘. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ๙. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๐. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน	นรม. มท.	สน.มน.	สปส. (กง.คม.)

<p>พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๑๑. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๑๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๑๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๑๔. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๑๕. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๑๖. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๑๗. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้นและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖</p> <p>๑๘. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้นและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓</p> <p>๑๙. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้นและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>๒๐. กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวฯ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒๑. กฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวแก่คนต่างด้าวเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๓</p> <p><u>ระเบียบ</u></p> <p>๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓</p> <p><u>ประกาศ</u></p> <p>๑. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ</p> <p>๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ</p> <p>๓. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองฯ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙</p> <p>๔. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองฯ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖</p> <p>๕. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่คนชาติจะขอรับการตรวจลงตรา</p> <p>๖. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทย และอาศัยอยู่</p>			
--	--	--	--

	<p>มานานตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>๗. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p><u>คำสั่ง</u></p> <p>๑. คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร</p>			
๒๕.	<p>พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้ำของเก่า พ.ศ. ๒๕๗๔</p> <p><u>กฎกระทรวง</u></p> <p>๑. กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้ำของเก่า พุทธศักราช ๒๕๗๔ (ฉบับที่ ๒)</p> <p>๒. กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้ำของเก่า พุทธศักราช ๒๕๗๔ (ฉบับที่ ๓)</p> <p>๓. กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้ำของเก่า พุทธศักราช ๒๕๗๔ (ฉบับที่ ๔)</p> <p>๔. กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้ำของเก่า พุทธศักราช ๒๕๗๔ (ฉบับที่ ๕)</p> <p>๕. กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้ำของเก่า พุทธศักราช ๒๕๗๔ (ฉบับที่ ๖)</p> <p>๖. กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้ำของเก่า พุทธศักราช ๒๕๗๔ (ฉบับที่ ๗)</p> <p>๗. กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้ำของเก่า พุทธศักราช ๒๕๗๔ (ฉบับที่ ๘)</p> <p>๘. กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้ำของเก่า พุทธศักราช ๒๕๗๔ (ฉบับที่ ๙)</p> <p>๙. กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้ำของเก่า พุทธศักราช ๒๕๗๔ (ฉบับที่ ๑๐)</p> <p><u>ระเบียบ</u></p> <p>๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้ำของเก่า พ.ศ. ๒๕๓๓</p> <p>๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้ำของเก่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้ำของเก่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘</p>	มท.	สน.สก.	สรร.๔ (กง.ขก.)
๒๖.	<p>พระราชบัญญัติควบคุมการเรียไร พ.ศ. ๒๕๘๗</p> <p><u>กฎกระทรวง</u></p> <p>๑. กฎกระทรวงแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตจัดให้มีการเรียไรและทำการเรียไร พ.ศ. ๒๕๔๘</p>	มท.	สน.สก.	สรร.๒ (ก.สม.๓)

	<p><u>ประกาศ</u></p> <p>๑. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรียไร พุทธศักราช ๒๔๘๗</p> <p>๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตและแบบใบอนุญาตจัดให้มีการเรียไร และทำการเรียไร พ.ศ. ๒๕๔๘</p>			
๒๗.	<p>พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓</p> <p><u>พระราชกฤษฎีกา</u></p> <p>๑. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ พ.ศ. ๒๔๙๔</p> <p>๒. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖</p> <p>๓. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙</p> <p><u>กฎกระทรวง</u></p> <p>๑. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓</p> <p><u>ประกาศ</u></p> <p>๑. ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๔)</p>			
๒๘.	<p>พระราชบัญญัติควบคุมโรคภัย พ.ศ. ๒๔๙๕</p> <p><u>พระราชกฤษฎีกา</u></p> <p>๑. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมโรคภัย พ.ศ. ๒๔๙๕ พ.ศ. ๒๔๙๕</p> <p>๒. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมโรคภัย พ.ศ. ๒๔๙๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖</p> <p>๓. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมโรคภัย พ.ศ. ๒๔๙๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗</p> <p>๔. พระราชกฤษฎีกาควบคุมโรคภัย พ.ศ. ๒๔๙๕</p> <p>๕. พระราชกฤษฎีกาควบคุมโรคภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗</p> <p>๖. พระราชกฤษฎีกาควบคุมโรคภัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๗</p> <p>๗. พระราชกฤษฎีกาควบคุมโรคภัย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๘. พระราชกฤษฎีกาควบคุมโรคภัย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๕</p> <p>๙. พระราชกฤษฎีกาควบคุมโรคภัย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>๑๐. พระราชกฤษฎีกาควบคุมโรคภัย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓</p> <p><u>กฎกระทรวง</u></p> <p>๑. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคภัย พ.ศ. ๒๔๙๕</p> <p>๒. กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติ</p>	มท. พณ.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)

	<p>ควบคุมโรคภัย พ.ศ. ๒๔๙๕</p> <p>๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคภัย พ.ศ. ๒๔๙๕</p> <p>๔. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคภัย พ.ศ. ๒๔๙๕</p> <p>๕. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคภัย พ.ศ. ๒๔๙๕</p> <p>๖. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคภัย พ.ศ. ๒๔๙๕</p> <p>๗. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคภัย พ.ศ. ๒๔๙๕</p> <p>๘. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคภัย พ.ศ. ๒๔๙๕</p> <p>๙. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคภัย พ.ศ. ๒๔๙๕</p> <p>๑๐. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคภัย พ.ศ. ๒๔๙๕</p> <p>๑๑. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคภัย พ.ศ. ๒๔๙๕</p> <p>๑๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคภัย พ.ศ. ๒๔๙๕</p> <p>๑๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคภัย พ.ศ. ๒๔๙๕</p> <p>๑๔. กฎกระทรวงออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๕ <u>ประกาศคณะปฏิวัติ</u></p> <p>๑. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๓</p>			
๒๙.	<p>พระราชบัญญัติค่าน้ำน่านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p><u>พระราชกฤษฎีกา</u></p> <p>๑. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้ค่าน้ำน่านามสตรี</p> <p>๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าน้ำน่านามสตรี เพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๖๔</p>	มท. กต. พม.	สน.บพ.	สทพ. (ก.มทท.)
๓๐.	<p>พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ. ๒๔๘๓</p> <p><u>ประกาศ</u></p> <p>๑. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีได้มอบหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓</p> <p>๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่สงวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓</p> <p>๓. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มอบหมายอำนาจในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓</p> <p>๔. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีได้มอบหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ. ๒๔๘๓</p>	มท.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)

๓๑.	<p>พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ <u>กฎกระทรวง</u> ๑. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นและการพิจารณาคำร้องขอใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๔๘ <u>ระเบียบ</u> ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๑ <u>ประกาศ</u> ๑. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖</p>	<p>นรม. มท. กท. ยธ.</p>	<p>สน.สก.</p>	<p>สสอ. (กง.กม.)</p>
๓๒.	<p>พระราชบัญญัติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแพทย์ พุทธศักราช ๒๕๗๘</p>	<p>มท. กท.</p>	<p>สน.สก.</p>	<p>สนก. (ก.กม.๒)</p>
๓๓.	<p>พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖</p>	<p>พม. มท. ศธ. ยธ.</p>	<p>สน.ปท.</p>	<p>สบท. (กง.อก.)</p>
๓๔.	<p>พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๕๗๘ <u>กฎกระทรวง</u> ๑. กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๕๗๘ ๒. กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๕๗๘ (ฉบับที่ ๒) ๓. กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๕๗๘ (ฉบับที่ ๓) ๔. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๙๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๕๗๘ ๕. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๕๗๘ ๖. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๕๗๘ ๗. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๕๗๘ ๘. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๕๗๘ <u>ระเบียบ</u> ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียน พ.ศ.๒๕๕๑ ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ๔. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๑๗/๒๕๕๒ เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติ</p>	<p>มท. กต.</p>	<p>สน.บพ.</p>	<p>สทท. (กง.บส.)</p>

	ให้มีการจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน ณ สถานที่สมรส ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้ขึ้น			
๓๕.	พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙	มท. ยธ	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๓๖.	พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒ <u>ระเบียบ</u> ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔	มท.	สน.มน.	สกม. (กง.บม.)
๓๗.	พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ <u>กฎกระทรวง</u> ๑. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗	มท. กษ.	สน.ปท.	สรท. (กง.สร.)
๓๘.	พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ <u>พระราชกฤษฎีกา</u> ๑. พระราชกฤษฎีกามอบอำนาจของรัฐมนตรีตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๖ ๑ พ.ศ. ๒๕๐๑ <u>กฎกระทรวง</u> ๑. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๐๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ ๒. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนชื่อสกุลและค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญ พ.ศ. ๒๕๕๐ <u>ระเบียบ</u> ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ <u>ประกาศ</u> ๑. ประกาศเพิ่มเครื่องหมายนามสกุลสำหรับราชตระกูล ๒. ประกาศห้ามไม่ให้เอานามพระมหากษัตริย์ และไม่ให้เอาศัพท์ที่ใช้เป็นพระบรมนามาภิไธยมาใช้เป็นนามสกุล ๓. ประกาศห้ามไม่ให้เอานามพระมหากษัตริย์มาประกอบกับศัพท์อื่นมาใช้เป็นนามสกุล ๔. ประกาศห้ามมิให้ผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทานนามสกุลใช้ “ณ” นำหน้านามสกุล	มท.	สน.บพ.	สทท. (กง.บส.)

	<p>๕. ประกาศแก้ไขเครื่องหมายนามสกุลสำหรับราชสกุล</p> <p>๖. ประกาศให้หม่อมเจ้าใช้นามสกุล</p> <p>๗. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๕๗/๒๕๓๗ เรื่องแต่งตั้งนายทะเบียนกลาง</p>			
๓๙.	<p>พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p><u>กฎกระทรวง</u></p> <p>๑. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p><u>ระเบียบ</u></p> <p>๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลงทะเบียนเป็นทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาลและทางหลวงสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๓๗</p>	มท. คค.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๔๐.	พระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. ๒๕๔๕	มท. กท.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๔๑.	พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๕๔๙	นรม. มท. ยธ. กค.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๔๒.	<p>พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖</p> <p><u>กฎกระทรวง</u></p> <p>๑. กฎกระทรวง การขอตรวจหลักฐาน รายการ หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>๒. กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๓. กฎกระทรวง กำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน</p> <p>๔. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖</p> <p>๕. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖</p> <p>๖. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖</p> <p>๗. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖</p> <p>๘. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖</p> <p>๙. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖</p> <p>๑๐. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖</p>	มท.	สน.บพ.	สปป. (ก.กม.๒)

	<p>๑๑. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖</p> <p><u>ระเบียบ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับคดี ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๘ ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับคดี ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับคดี ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวบัตรประชาชน (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ๔. ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัว ประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔ ๕. ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัว ประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ๖. ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัว ประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ๗. ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัว ประชาชน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ <p><u>ประกาศ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และ เจ้าพนักงานตรวจบัตร ๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบคำขอตรวจ หลักฐาน รายการ หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ๓. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศและ สถานที่ยื่นคำขอมีบัตรใหม่ หรือคำขอเปลี่ยนบัตรสำหรับผู้มีถิ่น พำนักนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๗) ๔. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศในเขต อาณาเพิ่มเติมสำหรับผู้มีถิ่นพำนักนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๕) ๕. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดสถานที่จัดทำบัตร ประจำตัวประชาชนให้กับคนไทยในต่างประเทศ (ฉบับที่ ๑) ๖. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศและ สถานที่ยื่นคำขอมีบัตรใหม่ หรือคำขอเปลี่ยนบัตรสำหรับผู้มีถิ่น พำนักนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) ๗. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศและ สถานที่ยื่นคำขอมีบัตรใหม่ หรือคำขอเปลี่ยนบัตรสำหรับผู้มีถิ่น พำนัก นอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๓) ๘. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศและ สถานที่ยื่นคำขอมีบัตรใหม่ หรือคำขอเปลี่ยนบัตรสำหรับผู้มีถิ่น 			
--	--	--	--	--

	<p>พำนักนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๔)</p> <p>๙. ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง กำหนดแบบคำขอตรวจหลักฐานรายการ หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน</p> <p>๑๐. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศในเขตอาณาเพิ่มเติมสำหรับผู้มีถิ่นพำนักนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๘)</p> <p>๑๑. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศและสถานที่ยื่นคำขอมีบัตรใหม่ หรือคำขอเปลี่ยนบัตรสำหรับผู้มีถิ่นพำนักนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๙)</p> <p>๑๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศและสถานที่ยื่นคำขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตรสำหรับผู้มีถิ่นพำนักนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๑๐)</p> <p>๑๓. ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง กำหนดแบบคำขอตรวจหลักฐานรายการ หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน</p> <p><u>คำสั่ง</u></p> <p>๑. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๔๙๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานตรวจบัตร</p> <p>๒. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๔๙๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่</p> <p>๓. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๓๗/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่</p> <p>๔. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๔/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่</p> <p>๕. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๔/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานออกบัตร</p> <p>๖. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน นายทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว และนายทะเบียนท้องที่ ตามกฎหมายว่าด้วยชื่อบุคคล</p>			
๔๓.	พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีอาญาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐	ประธานศาลฎีกา นรม. กท. มท. ยธ.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๔๔.	<p><u>ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา</u></p> <p><u>พระราชกฤษฎีกา</u></p> <p>๑. พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p><u>กฎกระทรวง</u></p> <p>๑. กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗</p> <p>๒. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียก</p>	มท. ยธ.	สน.สก.	สสอ. (ก.กม.)

	<p>ประกันหรือหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน พ.ศ. ๒๕๔๙</p> <p>๓. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๙</p> <p>๔. กฎกระทรวงกำหนดสถานที่อื่นที่ใช้ในการขัง จำคุก หรือควบคุมผู้ต้องหา จำเลยฯ พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>๕. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา</p> <p>๖. กฎกระทรวงกำหนดวิธีการขอคืนสิ่งของที่เจ้าพนักงานยึดไว้ไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๓</p> <p>๗. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการทำสำนวนสอบสวนร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓</p> <p>๘. กฎกระทรวงกำหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>๙. กฎกระทรวงกำหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p><u>ข้อบังคับ</u></p> <p>๑. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ชั้นสูตรพลิกศพของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓</p> <p>๒. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ชั้นสูตรพลิกศพของพนักงานฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>๓. ข้อบังคับ ที่ ๑/๒๕๐๙ เรื่อง การสอบสวนคดีอาญา ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี</p> <p>๔. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๓ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๕ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๗ และ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๘</p> <p>๕. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗</p>			
๔๕.	<p>ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑ ลักษณะ ๒ หมวด ๒ ส่วนที่ ๒-๓ สماعุม มูลนิธิ บรรพ ๖ มรดก</p> <p><u>กฎหมายลำดับรอง</u></p> <p><u>กฎกระทรวง</u></p> <p>๑. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์</p> <p>๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความ</p>	<p>มท. (บรรพ ๑) มท. กท. กต. (บรรพ ๖)</p>	<p>สน.สก. (บรรพ ๑) สน.บท. (บรรพ ๖)</p>	<p>สรร. ๒ (บรรพ ๑) (ก.สม) (ก.มธ) สทท. (กง.บส.)</p>

	<p>ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์</p> <p>๓. กฎกระทรวง ว่าด้วยแบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับมูลนิธิ พ.ศ. ๒๕๔๕</p> <p>๔. กฎกระทรวง ว่าด้วยการจดทะเบียนมูลนิธิ การดำเนินกิจการ และการทะเบียนมูลนิธิ พ.ศ. ๒๕๔๕</p> <p>๕. กฎกระทรวง ว่าด้วยค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับมูลนิธิ พ.ศ. ๒๕๔๕</p> <p>๖. กฎกระทรวง ออกตามความในมาตรา ๑๖๗๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์</p> <p>๗. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในมาตรา ๑๖๗๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์</p> <p><u>ระเบียบ</u></p> <p>๑. ระเบียบการทำพินัยกรรม การตัดทายาท โดยธรรมมิให้รับมรดก การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก และการสละมรดก พุทธศักราช ๒๔๘๙</p> <p>๒. ระเบียบการทำและจดทะเบียนนิติกรรมเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ บางอย่างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์</p>			
๔๖.	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔	มท. กท.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๔๗.	ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๒	มท.	สน.ปท.	สรท. (ก.ง.สธ.)
๔๘.	ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๐๒	มท.	สน.สก.	สรร.๓ (ก.ง.มร.๒)
๔๙.	ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘	มท.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๕๐.	ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖๘	มท.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๕๑.	<p>ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕</p> <p><u>กฎกระทรวง</u></p> <p>๑. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕</p>	มท.	สน.สก.	สรร.๓ (ก.ง.มร.๒)
๕๒.	<p>ประมวลกฎหมายที่ดิน</p> <p><u>ระเบียบ</u></p> <p>๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้คูตทราย พ.ศ. ๒๕๔๖</p> <p>๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓</p> <p>๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๓๙</p>	มท.	สน.ปท.	สรท. (ก.ง.สธ.)

	<p>๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการมอบหมายให้สภาตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือในการดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พ.ศ. ๒๕๔๓</p> <p>๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑</p> <p><u>คำสั่ง</u></p> <p>๑. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๙/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๘</p> <p>๒. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๓</p>			
๕๓.	พระราชบัญญัติเพิ่มอำนาจตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางน้ำ พ.ศ. ๒๕๓๖	มท.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๕๔.	พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการและครอบครัวทหารผ่านศึกซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๕	กท. และ ทุก กระทรวงที่ เกี่ยวข้อง	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๕๕.	พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ พ.ศ. ๒๕๒๖	กท. และ ทุก กระทรวง ที่ เกี่ยวข้อง	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๕๖.	<p>พระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๔๗</p> <p><u>กฎกระทรวง</u></p> <p>๑. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๔๗</p> <p><u>ระเบียบ</u></p> <p>๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการขอพระราชทานยศและการขอเลื่อนยศกองอาสารักษาดินแดน กรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๔๗</p> <p>๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการขอพระราชทานยศนายหมวดตรีให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒)</p> <p>๔. ระเบียบกองอาสารักษาดินแดนว่าด้วยการพิจารณามอบรางวัลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ. ๒๕๑๑</p>	มท.	สน.อส.	สกพ. (ก.ง.ส.ป.กพ.)

	<p>พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗</p> <p>๑๙. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๘ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗</p> <p>๒๐. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗</p> <p>๒๑. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗</p> <p>๒๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗</p> <p>๒๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗</p> <p>๒๔. กฎกระทรวงการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกหรือเรียนรู้อ พ.ศ. ๒๕๔๙</p> <p>๒๕. กฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๘</p>			
๕๘.	<p>พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ (มีการแก้ไข ๓ ครั้ง (๑) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๗ (๒) ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ (๓) ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔</p> <p><u>กฎกระทรวง</u></p> <p>๑. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕</p> <p>๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕</p> <p>๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๐๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕</p> <p>๔. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕</p> <p>๕. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕</p> <p>๖. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕</p> <p><u>ประกาศ</u></p> <p>๑. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต และเจ้าพนักงานตรวจโรงรับจำนำตาม พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๘</p> <p>๒. ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ เรื่อง การกำหนดที่เก็บทรัพย์สินจำนำ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑</p>	มท.	สน.สก.	สรร.๔ (กจ.รจน.)
๕๙.	<p>พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗</p> <p><u>กฎกระทรวง</u></p>	มท.	สน.สก.	สรร.๓ (กจ.มร.๑)

	<p>๑. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และวิธีชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.๒๕๕๑</p> <p>๒. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และวิธีชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๓. กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑</p> <p>๔. กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>๕. กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๓</p> <p><u>ประกาศ</u></p> <p>๑. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗</p> <p>๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗</p> <p>๓. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอโอน รับโอนใบอนุญาต คำขอหรือการแจ้งความประสงค์ทั่วไป</p> <p>๔. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษทางปกครอง</p> <p>๕. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม</p> <p>๖. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม เพิ่มหรือลดจำนวนห้องพักหรือเปลี่ยนชื่อโรงแรม</p> <p>๗. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการแจ้งเลิกกิจการธุรกิจโรงแรม</p> <p>๘. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม</p> <p>๙. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอโอน และการอนุญาตให้รับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม</p> <p>๑๐. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับโอนใบอนุญาต และการอนุญาตในกรณีและผู้ประกอบธุรกิจถึงแก่ความตาย</p> <p>๑๑. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งสำเนาทะเบียนผู้พัก และการออกหลักฐานรับมอบทะเบียนผู้พัก</p> <p>๑๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม</p>			
--	--	--	--	--

	<p>๑๓. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดบัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พักตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗</p> <p>๑๔. ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง กำหนดแบบคำขอชำระค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗</p> <p>๑๕. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม เรื่อง การพิจารณารับรองหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>๑๖. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม เรื่อง การพิจารณารับรองหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>๑๗. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม เรื่อง การพิจารณารับรองหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๑๘. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม เรื่อง กำหนดแบบเอกสารแสดงข้อจำกัดความรับผิดชอบ ตามมาตรา ๖๗๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์</p> <p>๑๙. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม เรื่อง กำหนดวุฒิบัตรหรือประสบการณ์ของผู้จัดการโรงแรม และคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิชาการบริหารจัดการโรงแรม</p> <p>๒๐. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม</p>			
๖๐.	พระราชบัญญัติระงับการนับเวลาราชการชั่วคราวในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึกฯ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๑๙	มท.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๖๑.	<p>พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗</p> <p><u>ระเบียบ</u></p> <p>๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการแก้ไขปัญหามลพิษทาง การเกษตรของเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน ตำแหน่ง และเงินอื่นๆ ฯ พ.ศ. ๒๕๔๖</p> <p>๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน ตำแหน่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙</p> <p>๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน ตำแหน่ง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน ตำแหน่ง(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>๖. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน ตำแหน่ง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๗. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.</p>	มท.	สน.ปท.	สรท. (ก.ง.สธ.) สบท. (ก.ง.อก.) สกน. (ก.ง.บพ.)

	<p>๒๕๕๑</p> <p>๘. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน พ.ศ. ๒๕๕๑</p> <p>๙. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๑๐. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓</p> <p>๑๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ต้นเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗</p>			
๖๒.	<p>พระราชบัญญัติวินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๐๙</p> <p><u>ข้อบังคับ</u></p> <p>๑. ข้อบังคับที่ ๔ เรื่องกำหนดวิธีการให้ออกจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p><u>ระเบียบ</u></p> <p>๑. ระเบียบที่ ๗ เรื่องการรายงานเมื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนต้องขาดคืออาญา พ.ศ. ๒๕๐๓</p>	มท.	สน.อส.	สกพ. (ก.ง.ว.ภ.พ.)
๖๓.	<p>พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชั้นสูตรพลิกศพตาม ม. ๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p><u>พระราชกฤษฎีกา</u></p> <p>๑. พระราชกฤษฎีกาขยายระยะเวลาการใช้บังคับมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	กท. มท. ยธ. ศธ. สธ.	สน.สก.	สอธ. (ก.ง.อธ.)
๖๔.	พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนสัญชาติ เนื่องจากการเปลี่ยนเส้นเขตต์แดนไทย และพม่า ตอนแม่น้ำรวก ๒๕๔๓	มท. กต.	สน.บพ.	สสب. (ก.ง.สช.)
๖๕.	พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนสัญชาติ เนื่องจากการเปลี่ยนเส้นเขตต์แดนไทยและพม่า ตอนแม่น้ำปากจั่น ๒๕๔๙	มท. กต.	สน.บพ.	สสب. (ก.ง.สช.)
๖๖.	พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนสัญชาติ เนื่องจากการเปลี่ยนเส้นเขตต์แดนไทยและพม่า ตอนแม่น้ำสาย พุทธศักราช ๒๕๔๓	มท. กต.	สน.บพ.	สสب. (ก.ง.สช.)
๖๗.	พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓	มท. กต. ยธ.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๖๘.	พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๓	มท. กต. ยธ.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๖๙.	พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑	มท. กต. ยธ.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๗๐.	พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓	มท. กต. ยธ.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๗๑.	พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓	มท. กต. ยธ.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)

๗๒.	พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พ.ศ. ๒๕๒๗	มท. กต. ยธ.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๗๓.	พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒	มท. กต. ยธ.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๗๔.	พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๔๓	มท. กต. ยธ.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๗๕.	พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสยามกับแซนซีบาร์และเกาะชอลอมอน พุทธศักราช ๒๔๘๐	มท. กต. ยธ.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๗๖.	พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสยามและเบลเยียม พุทธศักราช ๒๔๙๗	มท. กต. ยธ.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๗๗.	พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘	นรม. กท. กต. คค. มท.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๗๘.	พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ด พ.ศ. ๒๕๓๔	มท. ยธ.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๗๙.	พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐	มท. กท. ยธ.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๘๐.	พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช ๒๔๘๕	มท. กค.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๘๑.	พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ <u>กฎหมายลำดับรอง</u> <u>พระราชกฤษฎีกา</u> ๑. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๑๑ ๒. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๓. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ๔. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ๕. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๔๖ ๖. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๔๖ ๗. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๔๖ ๘. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๔๖ ๙. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๕	มท.	สน.สก.	สรร.๓ (ก.มร.๒)

	<p>๕๐. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ในท้องที่จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๔๗</p> <p>๕๑. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๕</p> <p>๕๒. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๕๓. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๕๔. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ในท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๕๕. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ในท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๕๖. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ในท้องที่จังหวัดเชียงราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๕๗. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๕๘. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๕๙. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๖๐. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ในท้องที่จังหวัดตราด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๖๑. พระราชกฤษฎีกากำหนดท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>กฎกระทรวง</p> <p>๑. กฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๔๗</p> <p>๒. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>๓. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตและการ ดำเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๔๙</p> <p>ประกาศ</p> <p>๑. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสั่ง ต่ออายุใบอนุญาต พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต และ กำหนดระยะเวลาในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ</p> <p>๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ บัตรประวัติ และการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการในบัตรประวัติของพนักงาน สถานบริการ</p> <p>๓. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง</p>			
--	--	--	--	--

	<p>หลักเกณฑ์ วิธีการแจ้ง และการรับแจ้งเหตุในสถานบริการ</p> <p><u>คำสั่ง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๗/๒๕๕๑ เรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ๒. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๘๑/๒๕๕๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คำสั่งเกี่ยวกับสถานบริการ ๓. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๔๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับสถานบริการ ๔. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ 			
๘๒.	<p>พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘</p> <p><u>กฎกระทรวง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กฎกระทรวง(พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ๒. กฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ ๓. กฎกระทรวงกำหนดแบบ วิธีการ และค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอเกี่ยวกับการได้สัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเป็นไทยและการกลับคืนสัญชาติไทยสำหรับคนต่างด้าว ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย พ.ศ. ๒๕๔๕ ๔. กฎกระทรวงกำหนดแบบ วิธีการ และค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอเกี่ยวกับการได้สัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเป็นไทยและการกลับคืนสัญชาติไทยสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ๕. กฎกระทรวงกำหนดวิธีการและค่าธรรมเนียมคำขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด พ.ศ. ๒๕๕๓ ๖. กฎกระทรวง กำหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ.๒๕๖๐ <p><u>ประกาศ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้บุคคลซึ่งเคยมีสัญชาติไทยก่อนวันที่พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับได้สัญชาติไทย ๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง คำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ใบรับและหนังสือรับรอง ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ๓. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 	มท.	สน.บพ.	สสพ. (กง.สข.)

	<p>แบบคำขอ แบบหนังสือรับรอง และวิธีการสอบสวนเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด</p> <p>๔. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>๕. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย</p> <p>๖. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการสั่งให้บุคคลซึ่งถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓๗ และบุตรหลานได้สัญชาติไทย</p> <p>๗. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง คำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ใบรับและหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น</p>			
๘๓.	<p>พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. ๒๔๘๒ <u>กฎกระทรวง</u></p> <p>๑. กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. ๒๔๘๒</p> <p><u>ระเบียบ</u></p> <p>๑. ระเบียบการสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒</p> <p>๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสัตว์พาหนะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗</p> <p><u>ประกาศ</u></p> <p>๑. ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๖ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๓ เรื่อง แต่งตั้งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ เป็นนายทะเบียนสัตว์พาหนะประจำกิ่งอำเภอ</p>	มท.	สน.บท.	สทท. (กง.มทท.)
๘๔.	<p>พระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗</p>	มท.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๘๕.	<p>พระราชบัญญัติรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ <u>พระราชกฤษฎีกา</u></p> <p>๑. พระราชกฤษฎีกามอบอำนาจของรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสำหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำการแทน พ.ศ. ๒๕๐๑</p>	มท.	สน.บท.	สทท. (กง.มทท.)
๘๖.	<p>พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ <u>กฎกระทรวง</u></p> <p>๑. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การขอ การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการ</p>	มท. ยธ.	สน.บท.	สทท. (กง.มทท.)

	<p>๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม</p> <p><u>ประกาศ</u></p> <p>๑. ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘</p>			
๘๗.	<p>พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔</p> <p><u>กฎกระทรวง</u></p> <p>๑. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔</p> <p>๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔</p> <p>๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔</p> <p><u>ระเบียบ</u></p> <p>๑. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการควบคุมกิจการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ การจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ และการโฆษณาหรือกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ พ.ศ. ๒๕๔๑</p> <p>๒. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการควบคุมกิจการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์การจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ และการโฆษณาหรือกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓</p> <p><u>ประกาศ</u></p> <p>๑. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดวงเงินค่าประกันการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ ตามมาตรา ๕ (๑) การจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ตามมาตรา ๕ (๒) และการโฆษณาหรือกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ ตามมาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔</p> <p>๒. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๒๗ เรื่อง การบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ตามมาตรา ๕ (๒)</p> <p>๓. ประกาศกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดทุนจดทะเบียนหรือทุนของหุ้นส่วนทุกคนรวมกัน สำหรับนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการการรับจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ตาม มาตรา ๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔</p>	มท.	กฮ.	กง.สล.

	<p>๔. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขการลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์</p> <p>๕. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์</p> <p>๖. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขการเช่าที่พักสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์</p> <p><u>ข้อบังคับ</u></p> <p>๑. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนสำหรับผู้เดินทางไป ประกอบพิธีฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>			
๘๘.	พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙	มท. ยธ.	สน.สก.	สสอ. (ก.กม.)
๘๙.	พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕	นรม. มท.	สน.สก.	สรร.๒ (ก.สม.)
๙๐.	พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พุทธศักราช ๒๔๘๙	มท. กค. พณ.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๙๑.	พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามผู้กระทำความผิดบางอย่าง ในทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐	มท. กท.	สน.สก.	สนก. (ก.กม.๒)
๙๒.	พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ <u>กฎกระทรวง</u> ๑. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ อาวุธปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๙๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ อาวุธปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ๔. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติ อาวุธปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ๕. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๐๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ อาวุธปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ๖. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ อาวุธปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ๗. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ อาวุธปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ๘. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ อาวุธปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ๙. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ อาวุธปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ๑๐. กฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง	มท. กท. กค.	สน.สก.	สรร.๑ (ก.มร.)

	<p>และสิ่งเทียมอาวุธปืน ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจและการมอบให้ประชาชน มีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓</p> <p>๑๑. กฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจและการมอบให้ประชาชน มีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๑๒. กฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจและการมอบให้ประชาชน มีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p><u>ระเบียบ</u></p> <p>๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืนของ พนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๖</p> <p>๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืนของ พนักงานฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑</p> <p><u>ประกาศ</u></p> <p>๑. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนเจ้าพนักงานและ เจ้าหน้าที่ยกตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานออกหนังสือ อนุญาตให้ย้ายวัตถุระเบิด ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน ปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>๓. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนเจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>๔. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน ปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและ สิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐</p> <p>๕. ประกาศกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การ ควบคุมและการกำกับดูแลการผลิตการค้าครอบครอง การขนส่งดอกไม้ เพลิงและวัตถุระเบิดที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง พ.ศ. ๒๕๕๗</p> <p><u>คำสั่ง</u></p> <p>๑. คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๒๙๔/๒๕๕๔ เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง กระทรวงมหาดไทยที่ ๒๐๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔</p> <p>๒. คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๑๒</p>			
๙๓	คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘	-	สน.สก.	สรร.๓ (ก.ม.ร.๒)